
Nám í miðlun 
Pósthólf 

 
huld@vma.is 
 

mið., 12. jan., 12:27 (fyrir 12 
dögum) 

 
 
 

til Jóhannes, mín, Benedikt 

 
 

Sælir Hilmar og Jóhannes 
Við funduðum í morgun í SAMNOR og þar var ákveðið að fara af stað með vinnuhóp 
til að ræða nám í miðlun. 
Gert er ráð fyrir að hópurinn hittist til að vinna að tillögum um nám í miðlun og þeim 
tillögum skilað í lok febrúar. Ef við ætlum að bjóða upp á eitthvað nám í miðlun fyrir 
næsta haust þá verðum við að taka þá ákvörðun áður en valið fyrir næstu önn fer 
fram sem er í flestum skólunum einhvertíman í mars. 
Ekki er verið að tala um nákvæma brautar- og áfangalýsingar en tillögu eins og hægt 
er að fara með hana innan þessa ramma. 
Greiddar verðir 10 klst á hvern þátttakanda í verkefninu 
Frá hverjum skóla kemur 1-2 kennari/stjórnandi. 
Lára mun halda utan um verkefnið. 
  
Þá er það spurningin, eruð þið til í að taka þátt í þessum vinnuhóp? 
  
Með kveðju 
  
Sigríður Huld Jónsdóttir 
Skólameistari VMA 
  
Verkmenntaskólinn á Akureyri 
Hringteigur 2 
600 Akureyri 
S. 464-0300 
Skoðaðu vefsvæðið okkar á www.vma.is  
Fagmennska - Fjölbreytni - Virðing 
Efni þessa tölvupósts og viðhengi hans kann að vera trúnaðarmál og er eingöngu 
ætlað þeim sem hann er stílaður á. Viðtakanda ber að tilkynna sendanda hafi 
tölvupósturinn ranglega borist honum. Vinsamlega eyðið póstinum í slíkum tilvikum.  
This e-mail and its attachments may contain confidential and privileged information 
only intended for the person or entity to which it is addressed. 
  
... 
 
[Skeyti stytt]  Skoða allt skeytið 

http://www.vma.is/
https://mail.google.com/mail/u/0?ui=2&ik=fba192b7c2&view=lg&permmsgid=msg-f:1721751784381031673


 
Jóhannes Árnason 
 

mið., 12. jan., 17:36 (fyrir 12 
dögum) 

 
 
 

til huld, mín, Benedikt 

 
 

Sæl öll. 
Kærar þakkir Sigríður Huld. 
Þetta eru afar góðar fréttir.  Spennandi að skólarnir setji saman vinnuhóp um nám. 
Fyrir mig get ég sagt að ég er til en það er rétt að VMA skoði það hvernig VMA sýnir 
sig í svona vinnu. 
Ef vilji er til að ég sé þarna með er ég til, ef aðrir eru heppilegri t.d. vegna þekkingar 
eða reynslu get ég verið til hliðar en fæ kannski að fylgjast með. 
Við Hilmar vorum ekki búnir að ræða það neitt að gagni hvað við ættum að segja en 
það væri líklega rétt að við hittum á þig í smá stund um þetta Sigríður Huld. 
Leyfi mér að senda þessar slóðir, 
Sjá bls. 2 um Next í 
Kaupmannahöfn.   https://www.vma.is/static/files/Upplysingar_a_erl_tungumalum/um
_erlend_samsk_VMA/ferdasogur/greenpop_pm6_ferdasaga_7_12_februar_2017.pdf 
 
https://nextkbh.dk/eud/medier-it 
https://nextkbh.dk/eud/medier-it/film-og-tv-produktionstekniker 
https://nextkbh.dk/eud/medier-it/teater-event-og-av-tekniker 
 
Bestu kveðjur 
Jóhannes 
jarn@vma.is 
mobile +354 846 9030 
office +354 464 0300 
www.vma.is 
 

 
Hilmar Friðjónsson <hilmar@vma.is> 
 

mið., 12. jan., 22:00 (fyrir 12 
dögum) 

 
 
 

til Jóhannes, huld, Benedikt 

 
 

Sæl Sirrý, 
ég tek undir orð Jóhannesar, þetta eru mjög góðar fréttir og er til í stuttan fund þegar 
tækifæri gefst. 
kv. 
Hilmar 
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